



สรุปราย สธ. ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า newsplus ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น สปริงนิวส์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 24 มิ.ย. - 23 ก.ย. ได้จ่ายยา สารสกัดกัญชาไปแล้ว 137 ขวด เป็น CBD 85 ขวด และ THC 52 ขวด ติดตามผลการใช้ยากัญชาได้ 66 ราย พบ ผู้ป่วยที่ได้รับยา CBD กลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันดีขึ้น 64% คงเดิม 28% แย่ลง 8% กลุ่มผู้ป่วยลมชัก ความถี่ในการชัก ลดลง 4 ราย โดยรายที่ชักมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ใช้ยา 2 เดือนแล้วไม่มีอาการชัก กลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 1 ราย คุ้ยรู้เรื่องขึ้น ความจำดีขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับยา THC กลุ่มอาการปวดประสาท คะแนนความปวดดีขึ้น 83% คงเดิม 17% กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนใหญ่เห็นผลในแง่การนอนหลับดีขึ้น อายากอาหารเพิ่มขึ้น ส่วนอาการปวด ลดลงเล็กน้อย ผลข้างเคียงของยา THC พบปากแห้ง คอแห้ง เวียนศีรษะ ได้วางแผนเปิดบริการเป็นเดือนละ 2 ครั้ง เริ่มจันทร์ที่ 2 ของสัปดาห์ใน พ.ย. นี้</p> <p>-เสนอข่าว ม.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับอบก. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเป็นยาเหน็บทวารหนัก รออนุญาตจากองค์การเภสัชกรรมทดสอบใช้จริงในคนคาดภายใน 2 ปีนี้จะได้ใช้</p>
<p>ข่าวสด มติชน คมชัด ลึก บางกอกทูเดย์ มติชน คอลัมน์ เขี้ยวถลาม</p>	<p>นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทยวิจารณ์รัฐบาลรับ รางวัลพร้อมเสียงชื่นชมเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่ให้เครดิตนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่ง เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ว่า ได้เชิญ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ซึ่งเป็นคนริเริ่มโครงการนี้มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบหลักประกัน สุขภาพฯ ต่อเนื่อง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนลืม</p> <p>-เสนอบทความว่า กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่า ด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของสหประชาชาติ ซึ่งไม่ได้พูดถึงรัฐบาลที่เริ่มต้นโครงการ และยังพูดเหมือน ต้องการให้คนฟังเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นผลงานของรัฐบาลตน กลายเป็นกระแสร้อนทางโซเชียลว่าไม่ให้เกียรติถึงที่มา ของโครงการ</p> <p>-กล่าวว่า นายกฯ ปลापปลื้มที่นานาประเทศชื่นชมไทยยกให้เป็น 1 ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ต้องขอบคุณคนคิดกับคนที่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2545 หรือไม่?</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงการพิจารณายกเลิกใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ ไพริฟอส ซึ่งเป็นอำนาจของคกก.วัตถุอันตราย ว่า หากมีมติให้ยกเลิกก็พร้อมลงนาม แต่จากการประชุมของ คกก. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. มีมติให้ ก.เกษตรฯ สร้างความเข้าใจกับรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ถึงปัญหา วิธีการ และ ผลกระทบของสารเคมีดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีสารทดแทน ให้เวลาดำเนินการ 60 วัน ซึ่งอยู่ระหว่าง กระบวนการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด</p> <p>-เสนอข่าว จากการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สภา ผู้แทนราษฎร ได้เชิญนักวิชาการจาก 3 หน่วยงานหลักมาให้อข้อมูล โดย นางพรพิมล กองทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการได้รับสารกำจัด ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงในหญิงตั้งครรภ์และทารกในชุมชนเกษตรกร พบว่า การรับสัมผัสสารออร์กาโนฟอสเฟตของ มารดาช่วงตั้งครรภ์ 7 เดือน มีความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมัดเล็ก และความฉลาดด้านสติปัญญาของเด็กทารก 5 เดือน ลดลง และพบความสัมพันธ์ของพาราควอตและไกลโฟเซตในซีรัมสายสะดือของทารก โดยพบว่าที่ตั้งของบ้านและ สมาชิกครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน มีผลต่อระดับไกลโฟเซต แต่ไม่มีผลต่อระดับพาราควอตในซีรัมของหญิงตั้งครรภ์ และยังตรวจพบสารออร์กาโนฟอสเฟตในอุจจาระของเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะสารพาราควอต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า คอลัมน์ เจาะรั้วเกษตร</p> <p>ผู้จัดการ คอลัมน์ข่าว ปนคน คนปนข่าว</p> <p>ไทยโพสต์ บท บรรณาธิการ</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์เกษมราษฎร์</p>	<p>ด้านนายพนตล กิตนะ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม กรณีศึกษาสารฆ่าวัชพืชในจังหวัดน่าน พบว่า มีการใช้สารสูงถึง 92.04 เปอร์เซ็นต์ และพบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม มีการปนเปื้อนทั้งในน้ำ นาน้ำ และตะกอนดินทั้งในหนองน้ำ และแม่น้ำน่านและการปนเปื้อนในสัตว์ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่เกิดจากการบริโภคอาหารจากสัตว์เหล่านี้</p> <p>นายบัณฑิต เกษสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ม.ขอนแก่น พบว่า ในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากสารเคมี 67,184 ราย และยังก่อให้เกิดโรคออดิสซิม ส่วนพาราควอตทำให้เกิดโรคพาร์กินสัน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สำหรับสารไกลโฟเซตทำให้เกิดโรคต่อมไทรอยด์ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งรังไข่ ส่วนคลอร์ไพริฟอส ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า สมารถสัน</p> <p>น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตสาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู เผยว่า เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชใน ความเข้มข้นสูงกว่าที่กำหนด 4 เท่า ก่อให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งบนดินและใต้ดิน และพบอัตราการป่วยโรค เนื้อเน่าสูงในช่วงที่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะเดือนก.ค.ของแต่ละปี</p> <p>โดยทั้งหมดเสนอให้ส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และควรมีมาตรการเชิงนโยบาย โดยประกาศให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า รมว.เกษตรฯ ยังไม่เข้าใจสารเคมี 3 ชนิดนี้อย่างดีพอ พังข้อมูลด้านเดียวและยืนยันว่าต้องยกเลิกเท่านั้น แม้แต่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ก็ตอกย้ำเช่นเดียวกันจนมีคนตั้งข้อสงสัยถึงว่าต้องมีประเด็นซ่อนเร้น มิเช่นนั้นคง ไม่มีเหตุเป็นเสียงเดียวกัน</p> <p>-กล่าวว่า รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ รวมทั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ต่างมีความเห็นว่าต้องแบน 3 สารพิษ แต่กระบวนการแบนต้องเป็นมติของที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จึงได้แต่หวังว่านายกฯ จะให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงจะเป็นจริงได้</p> <p>-กล่าวว่า มีการให้ข้อมูลเชิงวิชาการและข้อเท็จจริงถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดให้สังคมรับรู้ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่คกก.วัตถุอันตรายที่เคยมีมติไม่แบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไม่ได้ให้เหตุผลที่ไม่แบนสารเคมี และยังมีการ ลงมติลับโดยใช้เสียงข้างมาก จึงควรเสนอข้อมูลมาโต้แย้งให้สังคมได้พิจารณาตัดสิน</p> <p>-กล่าวว่า 2 ประเด็นที่ต้องจับตาต่อไป คือ 1.หากยกเลิก 3 สารพิษนี้ได้สำเร็จ ผู้มีอำนาจจะมีสารเคมีตัวอื่นมาทดแทน หรือจะจูงใจให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์ และ 2.เมื่อใดที่กระแสเรียกร้องให้ยกเลิกเจ็บหายไป รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ต้องต่ออายุให้พาราควอตแน่ เพราะคกก.วัตถุอันตรายให้กรมวิชาการเกษตรศึกษา แต่มีเพียง น.ส.มนัญญา รมช.เกษตรฯ ต่อสู้เพื่อคัดค้านการใช้พาราควอตเพียงลำพัง</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>นโยบายรับยาร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เรวดี รัตมิตต์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินโครงการรับยาที่ร้านขายยา ของรพ.สมุทรปราการ และร้านขายยา Pure สาขาบึงกุ่มสมุทรปราการ และบึงกุ่ม สาขาสุขสวัสดิ์ เครือข่ายร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยรพ.สมุทรปราการได้จัดเตรียมระบบเชื่อมต่อกับร้านยาที่เป็นเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ทั้งที่รพ. และร้านยา โดยหลังดำเนินโครงการฯ ระยะเวลาแล้ว จะประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอสรุป นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า การให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้น และเกิดความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการให้สาธารณสุข ขณะนี้ร้านขายยาที่ร่วมเป็นเครือข่ายบริการกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ มีความพร้อมจ่ายยาให้กับผู้ป่วย 1 ต.ค.นี้ คาดหวังว่าในอนาคตจะเห็นแพทย์ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น และมีภาระงานที่เหมาะสม</p>
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p> <p>สยามรัฐ ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า</p>	<p>ปัญหาหมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ว่าขณะนี้ใกล้งานบุญใหญ่สารทเดือนสิบและเทศกาลกินเจ ซึ่งต้องมีการจุดธูปเป็นจำนวนมาก ขอความร่วมมือประชาชนเปลี่ยนใช้ธูปขนาดเล็กหรือสั้นลง เพื่อลดการเพิ่มฝุ่น ส่วน ศาสนสถานเมื่อเสร็จพิธีการควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น ทำความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นละอองจากควันธูปที่ตกค้าง</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยว่า พื้นที่ กทม. และปริมณฑล ตรวจพบปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานบริเวณเขตบางเขน เขตบางพลัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และ อ.เมือง จ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บางกอกโพสต์	สมุทรสาคร ขอให้เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศตามเวลาจริง
<p>ไทยรัฐ</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ไทยรัฐ สวท. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์คนไทยฆ่าตัวตาย ว่า คนที่จะฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะมีปัญหาสะสมมากระทบจิตใจ ไม่อยากให้อีกสักวันเป็นเพราะสาเหตุนั้นสาเหตุนี้เพราะจะทำให้แก้ไข ปัญหาไม่ตรงจุด หากประสบปัญหาสามารถแจ้งทีมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยเหลือ หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนักแสดงชายฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา และมีการโพสต์ข้อความเป็นลางบอกเหตุในโลกโซเชียล ว่า แนะนำคนใกล้ชิดให้ช่วยกันสังเกต 5 สัญญาณเตือนการเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ดังนี้ 1.การโพสต์ข้อความสังเสียดเป็นนัยๆ เช่น ขอบคุณ ขอโทษลาก่อน 2.โพสต์ข้อความพูดถึงความตาย หรือไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้ว 3.โพสต์ข้อความว่ารู้สึกผิด รู้สึกล้มเหลว รู้สึกหมดหวังในชีวิต 4.โพสต์ข้อความพูดถึงความเจ็บปวด และ 5.โพสต์ข้อความว่าเป็นภาระของผู้อื่น หากพบต้องรีบช่วยทันที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคซึมเศร้าปัจจุบันพบมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ สาเหตุมักเกิดจากโรคทางกาย เช่น การเจ็บป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้ยังพบสาเหตุทางจิตใจและสังคม เช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ สูญเสียตำแหน่งหน้าที่ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเหมือนเดิม เป็นต้น โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุรักษาได้ด้วยยา ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไปจึงจะเห็นผล ลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุควรมีการรับฟังเรื่องราวที่ผู้สูงอายุเล่า มีความเข้าใจ ใส่ใจ อดทนในการดูแล</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Poom Pannarasee ส่งภาพหน้าจอที่ได้โพสต์ในเพจตรามาแอดดิก ระบุว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด ได้โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 แต่ถูกเจ้าหน้าที่รับสายใช้คำพูดในเชิงตำหนิทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิม</p>
ข่าวสด คมชัดลึก NBT Bangkok Post ประชาไท ThaiQuote บางกอกทูเดย์	<p>นโยบายเมดิคัลฮับ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอำนวยความสะดวกชาวต่างชาติที่จะเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในไทย ให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น ซึ่งขยายทั้งจำนวนประเทศและระยะเวลา</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ยาใหญ่ การเมือง	<p>เลขาฯ รมช.สธ. ลงพื้นที่</p> <p>- เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ เลขาธิการ รมช.สธ. ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กที่รร.บ้านหนองแวงหนองหัวคน พร้อมตรวจเยี่ยมรพ.จตุรพักตรพิมาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่</p>
ข่าวสด	<p>วัดส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายธนิตพล ไซยพันธ์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. พัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปฏิฐากเพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ภายในวัดให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ดังนี้ 1.จัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ 2.ขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 3.จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมพระคิลานุปฏิฐากหลักสูตร 70 ชม. และ 35 ชม. และ 4.การดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพ พระสงฆ์ ตามโครงการ 1 วัด 1 รพ. พร้อมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการถวายอาหารพระสงฆ์ รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์</p>
สำนักข่าวไทย, The Bangkok Insight, มติชน,	<p>วันหัวใจโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก ในปี 2562 สมาพันธ์หัวใจโลกกำหนดคำขวัญในการรณรงค์ “Be A Heart Hero...Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ” เป็นการทำสัญญากับตัวเองว่า ในทุกจังหวะการเต้นของหัวใจจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล งดเว้นอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่</p>
สำนักข่าวไทย,	<p>โรคจิตเภท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และ นพ.อภิชาติ แพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีธัญญา ร่วมเสวนาความร่วมมือแก้ไขสถานการณ์โรคจิตเภท ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับงาน Southeast Asia Mental Health Forum 2019 เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รวม
สยามรัฐ	<p>พัฒนาศักยภาพสปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กิจการสปาและกิจการนวดที่ได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ. จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน ปีนี้มีสปาที่ได้รับรางวัล Thai world class spa ทั้งหมด 9 แห่ง และรางวัล Nuad Thai Premium 14 แห่ง โดยไปรับรองมีอายุ 3 ปี สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลจะต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานตลอดอายุไปรับรองนั้น</p>
ทีวีช่อง NBT	<p>โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังงานแถลงข่าว ครั้งแรกของวงการแพทย์อาเซียน E-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต ว่า กรมฯ ร่วมกับ Ludwig-Maximilians University, Munic ม.มิทิล และจุฬาฯ จัดทำการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์องค์ความรู้ด้านโภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA-SEA) ฉบับภาษาไทย เพื่อขยายจำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจให้เข้าถึงบทเรียนมากขึ้น เพิ่มพูนความรู้และทักษะของผู้เรียน รวมทั้งให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย และผู้เลี้ยงดูเด็ก ให้ได้รับการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>วันคุมกำเนิดโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า การตั้งครภ์ไม่พึงประสงค์หรือท้องไม่พร้อมในประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สวท. และบ. ไปเออร์ไทย จก. จึงร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2562 ภายใต้แนวคิด “Power of Options...อนาคตที่เราเลือกได้” เพื่อให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญการคุมกำเนิด เพื่อวางแผนอนาคตและดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อมือ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมที่ข้อมือบริเวณโคนนิ้วโป้ง และจะปวดมากขึ้นถ้ามีการใช้หรือขยับข้อมือและนิ้วโป้ง โดยเฉพาะเวลากำมือหรือหยิบสิ่งของ สาเหตุอาจเกิดจากการใช้งานข้อมือมากเกินไป</p> <p>-นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า ภาวะนี้พบบ่อยในผู้ป่วยอายุ 30-50 ปี ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายประมาณ 8-10 เท่า การรักษาแพทย์จะให้หลีกเลี่ยงการใช้งานข้อมือในท่าซ้ำ ๆ ใส่อุปกรณ์ตามข้อมือและนิ้วโป้งเพื่อลดการเคลื่อนไหว และรับประทานยาแก้อักเสบ หากอาการยังไม่ดีขึ้น อาจฉีดยาสเตียรอยด์ในปลอกหุ้มเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบ หากไม่ดีขึ้นจะใช้วิธีการผ่าตัด</p>
เว็บไซต์ข่าวสด เพจกระทรวง สาธารณสุข	<p>ดีทีเอกซ์ด้วยปัสสาวะ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ปกครองรายหนึ่งโพสต์ภาพการใช้ปัสสาวะดีทีเอกซ์สำเร็จได้เด็กหญิงรายหนึ่ง ระบุว่า ทำมา 4 ปีแล้ว ไม่ต้องรอให้ป่วยก็ได้ ทำแล้วเด็กหลับสบาย ขับถ่ายดี และเมื่อเด็กป่วยใช้หัตถ์ ยายใช้น้ำปัสสาวะเช็ดตัวและให้ดื่ม 4 วันก็หายป่วย ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นความเชื่อสุดโง่ง และเป็นห่วงว่าเด็กอาจจะได้รับอันตรายจากการกระทำดังกล่าวได้</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nakorn Wongpiang ส่งภาพหน้าจอเฟซบุ๊กของผู้ปกครองรายดังกล่าว และขอให้สธ.ช่วยตรวจสอบ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ แม้นศรี ณิชุณีชา ส่งภาพหน้าจอของ Natthi Khammanang ระบุว่า เป็นแพทย์แผนไทยของ สธ. อยู่ อ.ทาลี่ จ.เลย ซึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนว่าสามารถทำได้</p>
ไทยรัฐ	<p>มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.สสจ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 8 เครื่องมูลค่า 400,000 บาท จาก นายธรรมรงค์ สีทอง เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดวันดี-ยন্ত্রกิจ จำหน่ายรถยนต์มือ 2 เพื่อมอบให้ รพ.สต.ใน จ.เพชรบุรี 8 อำเภอ</p>
มติชน	<p>บุคลากรดูแลผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดย นพ.วัชร ชัยแก้ว แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู รพ.แพร่ ได้หารือกับนายจตุติ ขอให้รัฐบาลขยายอัตราพยาบาลเวชกรรมและช่างกายอุปกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ มติชนออนไลน์ ช่องวัน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ TNN Workpointnews	พิการมีไม่เพียงพอ พ่อซิมเศรัล่ำมโซ่ลูกวัย13 -เสนอข่าว พบเด็กชายวัย 13 ปี ถูกพ่อจับมาล่ำมโซ่ไว้ใต้ต้นมะขามใกล้สวนยางพารา ในหมู่ 3 ต.ควนกาหลง. ควนกาหลง จ.สตูล เจ้าหน้าที่ตำรวจ, พมจ.สตูล และบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สตูล ได้นำเด็กไปตรวจสภาพร่างกายที่รพ.สตูล พบว่ามีโรคประจำตัวเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองทำให้ไม่อยู่นิ่ง จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าถูกจับล่ำมโซ่ เพราะสาเหตุนี้ สำหรับพ่อเด็ก นักจิตวิทยาพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงมาก เสี่ยงที่จะทำร้ายตนเองหรือทำสิ่งที่ไม่คาดคิด เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สตูล จะประสานการดูแลทั้งพ่อและลูกต่อไป



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch